



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 22 - อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4899

หน้า: 1(กลาง), 4, 13

Col.Inch: 80.46 Ad Value: 108,621

PRValue (x3): 325,863

คลิก: ลีสี่

หัวข้อข่าว: มืดตีทุบราคายางเบรกรูโรละสต็อก  
มู้ดจับจ่ายยอดมอเตอริไซค์ตจว.ฟื้น

# มืดตีทุบราคายางเบรกรูโรละสต็อก มู้ดจับจ่ายยอดมอเตอริไซค์ตจว.ฟื้น

มืดตีทุบราคายางหลังพุ่งทะลุ 80 บาท/กก. ชาวสวนเบรกรูโรเทสติดอกยางรัฐ 3.1 แสนตันขายผู้ส่งออกที่จ้องแข่งซื้อส่งมอบจีน หวั่นจุดราคาตึงซ้ำ เผยมู้ดจับจ่าย ตจว.เริ่มคึกคัก ยอดขายมอเตอริไซค์-เฟอร์นิเจอร์ "ภาคใต้-อีสาน" กระเตื้อง ลุ้นยางขาขึ้นปลูกเศรษฐกิจช่วงโค้งสุดท้ายถึงต้นปีหน้า



## มืดตีทุบราคายาง

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า สถานการณ์ราคายางพาราที่ขยับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ย.ถึงกลางเดือน ธ.ค. 2559 ส่งผลด้านบวกทำให้เศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคในต่างจังหวัดที่ชะลอลงกระเตื้องขึ้น อย่างไรก็ตาม ล่าสุด วันที่ 20 ธ.ค. 2559 ราคายางในตลาดได้ปรับตัวลดลง โดยราคาประมูลซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราสงขลาซึ่งใช้เป็นราคาอ้างอิงในการซื้อขายยางทั่วประเทศ ยางแผ่นดิบ ลดลงจากราคาซื้อขายวันที่ 19 ธ.ค. ที่ 75.59 บาท/กก. เหลือ 74.12 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 ลดลงเหลือ 76.21 บาท/กก. เทียบกับราคาซื้อขายวันที่ 19 ธ.ค. ที่ 78.49 บาท/กก.

ถือเป็นการปรับลดลงวันที่สองติดต่อกันจากก่อนหน้านี้ขยับขึ้นต่อเนื่องจากวันที่ 1 ธ.ค. 2559 ราคาประมูลซื้อขายยางแผ่นดิบอยู่ที่ 64.89 บาท/กก. ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 ราคา 66.77 บาท/กก. และพุ่งสูงขึ้นทะลุ 80 บาท/กก. เป็น 80.29 บาท/กก. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ขณะที่ยางแผ่น

ดิบพุ่งแตะ 77.25 บาท/กก.เช่นเดียวกัน

**หวั่นโละยาง 3.1 แสนตันทุบราคา**  
นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคม ชาวสวนยางพาราจังหวัดกระบี่ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สาเหตุที่ราคายางปรับตัวลดลง 2 วันติดต่อกัน เท่าที่ประเมินเบื้องต้นมาจากหลายปัจจัย 1.แรงกระเพื่อมจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ออกประกาศเตรียมนำยางที่อยู่ในสต็อกของรัฐกว่า 3.1 แสนตันประมูลขาย 2.อาจเป็นไปได้ว่าพ่อค้าและผู้ส่งออกที่ยังจ้องแข่งซื้อส่งออกไปจีนรับซื้อยางได้ปริมาณตามที่ต้องการ หรือพอสมควรแล้ว จึงชะลอซื้อเพราะไม่ต้องการให้ราคายางพุ่งขึ้นสูงต่อเนื่องอีก 3.ใกล้ถึงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

**เบรกรูโร กยท.ชะลอส่งมอบให้พ่อค้า**  
ในส่วนของกรเทขายยางในสต็อกของรัฐนั้น หากเป็นไปได้อยากเรียกร้องให้ กยท.ชะลอประมูลขายยางออกไปจะได้ไม่จุดราคาตกลงอีก หรือ กยท.อาจใช้วิธีเปิดประมูล แต่ยังไม่ส่งมอบยางให้กับพ่อค้าหรือผู้ส่งออกที่ชนะการประมูล โดยให้ชะลอส่งมอบยางไปจนกว่ายางในมือของเกษตรกรจะถูกระบายออกสู่ตลาดได้หมด ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเดือน เม.ย. 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ยางผลัดใบและชาวสวนหยุดกรีดยาง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นชาวสวนยางไม่ต้องกังวลใจหรือรีบเทขายผลผลิต เพราะราคายางยังอยู่ในช่วงขาขึ้นและตลาดยังมีความต้องการยางสูง โดยเฉพาะจีนหลังสต็อกยางลดน้อยลงทำให้ต้องเร่งซื้อเพื่อนำไปผลิตยางรถยนต์ส่งมอบให้บริษัทรถยนต์ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่สำคัญการที่ราคายาง

พุ่งสูงขึ้นมาหลังจากทรง ๆ ตัวอยู่ในระดับ 40 บาท/กก.มานาน ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าซัพพลายในตลาดไม่เพียงพอ กับปริมาณหรือความต้องการใช้ จึงอยากแนะนำให้ชาวสวนเก็บยางไว้ในมือและไม่ต้องตกใจ เพราะเชื่อว่าราคายังไปได้ต่อ แต่ช่วงนี้ผู้ซื้ออาจถือโอกาสลดราคา **ผู้ส่งออก 14 รายจ้องซื้อสต็อกรัฐ**

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากที่ กยท. ประกาศจะเปิดประมูลขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR 20 รวมทั้งยางประเภทอื่น ๆ ที่รับซื้อมาจากชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกร ซึ่งขณะนี้เก็บไว้ในโกดังประมาณ 3.1 แสนตัน โดยให้ผู้สนใจประมูลซื้อลงทะเบียนซื้อของประมูลตั้งแต่ 19-21 ธ.ค. 2559 ล่าสุด วันที่ 20 ธ.ค. 2559 มีผู้สนใจลงทะเบียนแล้ว 14 ราย ทั้งนี้วันที่ 22 ธ.ค. กยท.จะเปิดชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลยาง พร้อมรายละเอียดการประมูลขายเป็นลอต ๆ โดยใช้วิธีการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นซองยื่นจากนั้นวันที่ 23-24 ธ.ค. จะนำผู้สนใจไปตรวจจอบคุณภาพยางในโกดังจัดเก็บสำหรับวันเปิดประมูลจริงยังไม่ได้กำหนด ขณะที่นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่ากร กยท. ยืนยันก่อนหน้านี้ว่า การเปิดประมูลยางในสต็อกของรัฐจะพิจารณาห้วงเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งปริมาณยางที่จะนำออกขาย ให้กระทบกลไกดตลาดน้อยที่สุด

## ปลูกมู้ด ตจว.จับจ่ายคึกคัก

ด้านความเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดหลายพื้นที่ การจับจ่ายใช้สอยเริ่มคึกคักขึ้นหลังราคายางขยับขึ้น โดย น.ส.เอื้อจริยศิริสิริเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภกิติมอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด เปิดเผย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 22 - อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4899

หน้า: 1(กลาง), 4, 13

Col.Inch: 80.46 Ad Value: 108,621

PRValue (x3): 325,863

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: มือดีทุบราคายาง เบรกรัฐไล่สต็อกมุ้งจับจ่ายยอดมอเตอริไซค์จว.พื้น

“ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การปรับตัวสูงขึ้นของราคายางพาราช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ถึงกลางเดือนธันวาคม ทำให้ชาวสวนยางทั่วประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อกำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอย เห็นได้ชัดเงินจากที่เกษตรกรชาวสวนยางมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจการค้าในต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้คึกคักขึ้น และน่าจะส่งผลต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจใน

13

### มือดีทุบราคายาง

ภาพรวมกระเตื้องขึ้นด้วย ขณะเดียวกันมองว่าราคายางพุ่งสูงขึ้นหลังตกต่ำมานานจะเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจให้พื้นที่ปลูกยาง ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ อีสาน ตะวันออกดีขึ้นตามลำดับ

#### มอเตอริไซค์-เฟอร์นิเจอร์รั้งหลัง

ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ช่วงนี้ขยับสูงขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายปีนี้ได้มาก ที่สำคัญผู้ค้ารถจักรยานยนต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัด ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์คึกคักมากยิ่งขึ้น คาดว่าหากราคายางพาราดีต่อเนื่องในระยะยาว จะทำให้ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และธุรกิจอื่น ๆ ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ถึงไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตัวมากขึ้น

นายสมควร ราชสี ตีลเลอร์รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า จังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า จากการที่ราคายางก้อนถ้วยขยับขึ้นก็โลกริมละ 33-35 บาท ส่งผลต่อยอดขายมอเตอริไซค์บ้าง จากเดิมขายวันละ 4-5 คัน ตอนนี้ขยับขึ้น

เป็นวันละ 10 คัน โดยมีปัจจัยหนุนหนุนเสริมนอกเหนือจากราคายางที่กระเตื้องขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากลูกหลานชาวบึงกาฬที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้มอเตอริไซค์สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทาง ทำให้ร้านขายมอเตอริไซค์มียอดขายเพิ่มขึ้น ขณะที่ร้านค้าที่ขายสินค้าจำเป็นอื่น ๆ ก็ได้อานิสงส์ถ้วนหน้า

แต่ที่ไม่ค่อยคึกคักแถบบรรยากาศเงียบเหงาลงอย่างเห็นได้ชัดคือ ไซ้ รถมอเตอร์ไซด์ เนื่องจากมีราคาสูง ผ่อนนาน และที่ผ่านมามีบ้านมีประสมการณ์ว่าหลายคนซื้อแล้วผ่อนไม่ไหว ต้องส่งคืนบริษัท แต่มอเตอริไซค์ยังไม่ได้ดี เพราะนอกจากราคาไม่สูงมากแล้ว ยังเป็นพาหนะที่ต้องใช้ในสวนยางด้วย

#### อีสานลุ้นราคาดีถึงปีหน้า

นายศรัทธา เกียรติสุนนท์ ประธานบริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในจังหวัดศรีสะเกษกล่าวในทำนองเดียวกันว่า ราคายางพาราที่ขยับขึ้นทำให้ชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มและมีมุ้งในการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้นี้ ในส่วนของบริษัทพบว่าลูกค้าเข้ามาซื้อรถจักรยานยนต์มากขึ้นทำให้สถานการณ์ยอดขายกลับมาดีขึ้นกว่าต้นปี 2559 ที่ตลาดรถจักรยานยนต์ในจังหวัดศรีสะเกษชะลอตัวลงมาก สาเหตุหลักมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำกำลังซื้อภาคประชาชนจึงหดตัวตาม คาดว่าหากราคาพาราดีต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อธุรกิจภาพรวมช่วงต้นปีหน้า



## ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เกษตร-การค้า

วันที่: พฤหัสบดี 22 - เสาร์ 24 ธันวาคม 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 3220

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 55.68 Ad Value: 58,464

PRValue (x3): 175,392

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ระบายสต็อกยางรูป3บาท กยท.ชี้เลห์พ่อค้าสั่งเดินหน้าต่อ/บักวงการพร้อมแข่ง

# ระบายสต็อกยางรูป3บาท

## กยท.ชี้เลห์พ่อค้าสั่งเดินหน้าต่อ/บักวงการพร้อมแข่ง

“ฉัตรเฉลิม” ยันไม่เบรก เร่งล้างสต็อกยาง 3.1 แสนตัน หลังราคา ยางรูปตกลงกว่า 3 บาทต่อกก. แฉเป็นลูกเล่นพ่อค้าอย่าหลงกล เล็งขาย ช่วงนี้รัฐขาดทุนน้อย หวังปลดล็อก ต้นราคาขยับ ชาวสวนไว้อยู่หลังกำลัง ได้ราคาดี “ธีรัช” ยันทยอยขาย เล็งพลิกกำไรจากการขาย รายใหญ่ “ไทยอัส-วงศ์บัณฑิต” พร้อมแข่ง

พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธาน กรรมการ (ประธานบอร์ด) การยาง แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสถานการณ์ราคายาง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในส่วนของยางแผ่นดิบอยู่ที่ ราคา 74.12 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวลดลง จากวันก่อน 1.47 บาท/กิโลกรัม และยาง แผ่นรมควันอยู่ที่ 76.21 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวลดลง 2.28 บาท/กิโลกรัม ซึ่งไม่แน่ใจว่าราคายางในขณะนี้จะเป็นราคาจริง หรือเป็นราคาขึ้นจากนักเก็งกำไร หรือผู้ค้า เพื่อให้ได้ของราคาถูก หลังจากนี้ กยท. ได้เตรียมเปิดประมูลเพื่อระบายยางเก่า ในสต็อก 3.1 แสนตัน ดังนั้นขอให้ชาวสวน ใจเย็นอย่าหลงกล เพราะการเตรียมเปิด ประมูลยางในสต็อกทาง กยท. คำนี้ถึง ผลประโยชน์ของชาวสวนเป็นหลัก ซึ่ง หากรัฐบาลขายในช่วงนี้จะขาดทุนน้อย และเชื่อว่าส่งผลกระทบต่อราคายางในอนาคต “ผมและทางบอร์ด ได้คิดอย่าง รอบคอบดีแล้วในการที่จะเปิดประมูล ขณะ นี้ได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าการ กยท. ทยอย ขาย ไม่ขายลือตใหญ่ เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบกับเกษตรกร”

สอดคล้องกับ ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ที่เปิดเผยว่า กยท. จะเปิดประมูลขายยาง แผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR 20 และยางอื่นๆ ซึ่งเป็นยางที่รับซื้อจาก เกษตรกร สถาบันเกษตรกรจำนวนประมาณ 3.1 แสนตัน จากโครงการพัฒนาศักยภาพ สถาบันเกษตรกร และโครงการสร้างมูล

ภัณฑ์กันชนฯ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยาง โดยการเปิดประมูลแต่ละครั้ง จะใช้ กระบวนการจัดประมูลทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ซื้อที่ใ้ราคาสูง ที่สุด จะมีการประกาศราคาขั้นต่ำสุดอย่าง ชัดเจนด้วยการอ้างอิงราคาสำนักงาน ตลาดกลางยางพารา ณ วันก่อนที่จะ ประมูล 1 วัน ในส่วนคุณภาพยาง จะเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิจัยยางกำหนด ซึ่งผู้ประมูลจะต้องซื้อเหมยกโกดังที่เป็ด การประมูล หากพบว่ามียางที่เสื่อม คุณภาพปะปน ก็จะลดหลังราคาตามหลัก เกณฑ์ต่อไป ฉะนั้นการเปิดประมูลครั้ง นี้ มีขั้นตอนกระบวนการอย่างเป็นธรรม โดยรอบแรกจะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนได้ ทดสอบระบบ และรับทราบข้อมูลเพิ่ม

เดิมในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นี้ ณ อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย

นายสังเวียน ทวดห้อย กรรมการ ใน กยท. กล่าวว่า สาเหตุที่บอร์ด จำเป็น ต้องขายยาง เนื่องจากภาวะค่าเช่าคลัง เก็บยางพาราเวลานี้ตกเดือนละ 28 ล้าน บาท อีกทั้งยางก้อนนี้ก็เหมือนหนาม ทิ่มแทง หากไม่ดึงออกก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อราคายาง ดังนั้นขอให้ชาวสวนยอม เจ็บในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคาตกได้ มองว่าการขายยางในครั้งนี้ จะขาดทุนน้อย หรืออาจจะพลิกมีกำไร ขึ้นมาได้

ขณะที่นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบัน เกษตรกรยางแห่งประเทศไทย (สยท.) กล่าวว่า ก่อนที่ กยท.จะมีประกาศระบาย

ยางในสต็อก ราคา ณ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ราคายาง ณ ตลาดกลาง ยางพารา อ.หาดใหญ่ ปรับตัวสูงขึ้นทั้ง ยางแผ่นดิบที่ขยับขึ้นไปอยู่ที่ 77.25 บาท/ กิโลกรัม และยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ 80.29 บาท/กิโลกรัม สูงสุดในรอบ 3 ปี แต่หลังจาก กยท.ประกาศระบายยาง ราคา ยางแผ่นดิบ ณ วันที่ 20 ธันวาคมลดลง เหลือ 74.12 บาท/กิโลกรัม หรือลดลง 3.13 บาท และยางแผ่นรมควันชั้น 3 ลดลงเหลือ 76.21 บาท/กิโลกรัม หรือลด ลง 4.08 บาท/กิโลกรัม

“ขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดกรี๊ด และ ยางภาคใต้กำลังออก ชาวสวนกำลังได้ เงิน กยท.บริหารอย่างนี้ไม่โอเค เอื้อพ่อค้า หรือถ้าจำเป็นจะขาย ก็ขายได้ แต่ควรจะทำประชาสัมพันธ์ให้รอบคอบ เช่น จะ ต้องส่งมอบยาง ในช่วงยางเปิดกรี๊ดคือใน ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 ถึงจะ ไม่กระทบราคายางเช่นปัจจุบัน”

ด้าน ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด หนึ่งในผู้ส่งออกยางรายใหญ่ กล่าว ว่า บริษัทพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลซื้อ ยางยางในสต็อกเพื่อสนองนโยบายรัฐ และเพื่อให้รัฐได้ผลประโยชน์สูงสุด โดย ได้ราคาดีขึ้นจากการขายในครั้งนี เช่น เดียวกับนายหลักชัย กิตติพล ประธาน บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยอัสยางพารา จำกัด (มหาชน) ที่เผย ว่า พร้อมจะลงแข่งประมูลแย่งซื้อยาง เพื่อให้รัฐบาลได้ราคาดีที่สุด



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 14165

หน้า: 9(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 22.37 Ad Value: 24,607

PRValue (x3): 73,821

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ตลาดยางพาราคึกคักหลังราคาพุ่ง

### ตลาดยางพาราคึกคักหลังราคาพุ่ง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ จ.นครพนม บรรยากาศการเปิดรับซื้อขายพาราตามนโยบายของรัฐบาล เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังมีการประกาศปรับราคาซื้อขายพาราเพิ่มขึ้นแบบเหาะตัว ทำให้ยางพาราแผ่นดิบมีราคาเพิ่มขึ้นจากปกติ กิโลกรัม (กก.) ละ 30-40 บาท เพิ่มขึ้นเป็น กก.ละ 60-70 บาท ส่วนยางพาราก้อนด้วย จาก กก.ละประมาณ 20 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 30-35 บาท ส่วนน้ำยางสดจากราคา กก.ละ 20-30 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 50-60 บาท ส่งผลให้เกษตรกรต่างพากันนำยางพาราไปขาย เนื่องจากประสบปัญหายางพาราดกตำมายาวนาน สร้างรายได้หมุนเวียนสะพัด

นายวิฑิต สมรฤทธิ อายุ 56 ปี เกษตรกรสวนยางพารา ชาว อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และกรรมการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางภาคอีสาน กล่าวว่า ในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับชาวสวนยางพารา หลังประสบปัญหาราคาคดตำมายาวนาน ทำให้ชาวสวนยางเร่งนำผลผลิตไปขาย คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนสะพัดไม่ต่ำกว่าวันละ 10 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านบรรยากาศการรับซื้อน้ำยางสดที่สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เริ่มคึกคักตั้งแต่เช้า มีเกษตรกรชาวสวนยางทยอยนำน้ำยางสดบรรทุกใส่รถมาเทขายกันจำนวนมาก หลังราคาขายพาราปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน

รายงานข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ วันนี้ (21 ธ.ค.) มีดังนี้ ราคาสลัดท้องถิ่น ยางแผ่นดิบ (ตลาดท้องถิ่น) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 20 ธันวาคมยังคงอยู่ที่ 71.7 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) น้ำยางสด ณ โรงงาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ที่ 66.5 บาทต่อ กก. ส่วนราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ราคายางแผ่นดิบ เพิ่มขึ้นจากมาอยู่ที่ 74.17 บาทต่อ กก. หรือเพิ่มขึ้น 0.05 บาทต่อ กก. ยางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 เพิ่มขึ้นจากมาอยู่ที่ 76.26 บาทต่อ กก. หรือเพิ่มขึ้น 0.05 บาทต่อ กก. และราคาส่งออกที่ทำเรือกรุงเทพ (เอฟโอบี) เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมมาอยู่ที่ 82.70 บาทต่อ กก. หรือเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อ กก.

แขนงนำชาวสวนยางใต้ ค้านเทขายยางในสต็อกกว่า 3 แสนตัน ทำราคาตกพรวด



เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายศักดิ์สฤกษ์ ศิริประศาสตร์ แขนงนำเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้เปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยต่อมาตรการของการยางแห่งประเทศไทยล่าสุด ที่ออกมาประกาศขายยางในสต็อก 3 แสนกว่าตัน รวมทั้งประสานไปยังสหกรณ์ชาวสวนยางให้รับนำยางในสต็อกออกมาขายในตลาดทั้งหมด จนส่งผลให้ราคายางที่เคยขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลับต้องมาสะดุดลดลงในวันเดียว 2-3 บาท ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม และเสมือนกับเป็นการทำไปเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าคนกลางรายใหญ่ แทนที่จะเปิดโอกาสให้ชาวสวนยางที่ต่างประสบปัญหาวิกฤตราคายางตกต่ำมานานหลายปีแล้ว ได้ลืมตาอ้าปากจากเม็ดเงินที่กำลังไหลเข้ามาในช่วงระยะนี้บ้าง

นายศักดิ์สฤกษ์ กล่าวต่อว่าสาเหตุที่ยางมีราคาพุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงปกติก็โลกรัมละ 10-20 บาท ความจริงแล้วก็เป็นไปตามกลไกตลาด อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการโค่นสวนยางเก่า 4-5 แสนไร่ ขณะที่เกษตรกรรายใหม่ก็หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนยางกันมากขึ้น รวมทั้งยังเกิดมาจากการใช้ในประเทศที่ลดลง และสถานการณ์น้ำท่วมสวนยางในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งมีได้มีเหตุปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นจนผิดปกติ จนต้องนำมาตราการขายยางในสต็อกมาใช้ เพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแล้ว ยังส่งผลเสียต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่กำลังมีแนวโน้มสดใส แถมทำให้กลไกด้านราคาในท้องตลาดบิดเบือนด้วย



กรุงเทพธุรกิจ <http://www.bangkokbiznews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 11:10

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางไว้อามาตรการเทขายยางในสต็อก จตุราคาร่วง

## ชาวสวนยางไว้อามาตรการเทขายยางในสต็อก จตุราคาร่วง



ชาวสวนยางไว้อามาตรการเทขายยางในสต็อก จตุราคาร่วง

แกนนำชาวสวนยางภาคใต้ ไม่เห็นด้วยต่อมาตรการเทขายยาง ในสต็อกกว่า 3 แสนตัน เพราะเป็นการบิดเบือนตลาด

แถมยังทำให้ราคาตกวันเดียว 2-3 บาทต่อกิโลกรัม แทนที่เกษตรกรได้ลืมหัดล่าปากบ้าง

นายศักดิ์สฤณี ศรีประศาสตร์ แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ ไม่เห็นด้วยต่อมาตรการของการยางแห่งประเทศไทยล่าสุด ที่ออกมาประกาศขายยางในสต็อก 3 แสนกว่าตัน รวมทั้งประสานไปยังสหกรณ์ชาวสวนยาง ให้รีบนำยางในสต็อกออกมาเทขายในตลาดทั้งหมด จนส่งผลให้ราคาที่ยังคงขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลับต้องมาสะดุดและลดลงในวันเดียว 2-3 บาท ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม และเสมือนกับเป็นการทำไปเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าคนกลางรายใหญ่ แทนที่จะเปิดโอกาสให้ชาวสวนยางที่ต่างประสบปัญหาวิกฤตราคายางตกต่ำมานานหลายปีแล้ว ได้ลืมหัดล่าปากจากเม็ดเงินที่กำลังไหลเข้ามาในช่วงระยะนี้บ้าง

สำหรับสาเหตุที่ยางมีราคาพุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ 10-20 บาท ความจริงแล้วก็เป็นไปตามกลไกตลาด อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุน ให้มีการโค่นสวนยางเก่า 4-5 แสนไร่ ขณะที่เกษตรกรรายใหม่ก็หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนยางกันมากขึ้น รวมทั้งยังเกิดมาจากการใช้ในประเทศที่ลดลง และสถานการณ์น้ำท่วมสวนยางในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งมิได้มีเหตุปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ราคาที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นจนผิดปกติ จนต้องนำมาตรการขายยางในสต็อกมาใช้ เพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแล้ว ยังส่งผลเสียต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่กำลังมีแนวโน้มสดใส แถมทำให้กลไกด้านราคาในท้องตลาดบิดเบือนด้วย

ส่วนกรณีที่มีผู้กังวลว่า ถ้าหากปล่อยให้ราคาที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน หรือสินค้าอื่นๆ ที่อาจพุ่งสูงขึ้นตามนั้น แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ กลับมองว่า อย่าไปคิดเช่นนั้น เพราะทุกอย่างมีกลไกในตลาดควบคุมกันเองอยู่แล้ว และไม่ได้หมายความว่า เมื่อยางมีราคาสูงขึ้น แล้วทุกอย่างจะต้องสูงขึ้นตามเสมอไป โดยเฉพาะราคาสินค้าอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลต้องมีมาตรการในการควบคุมอยู่แล้ว มิใช่ปล่อยให้ขึ้นลงตามใจชอบ หรือจู่ๆ ก็จะมาอ้างแค่เหตุเพราะราคาที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ ปัญหาของราคาสินค้าเกษตรที่ผ่านมาก็คือ มีการพยายามเข้าไปแทรกแซง หรือบิดเบือน จนเกิดความเสียหายมากกว่า



MGR ONLINE <http://www.manager.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 11:27

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: เกษนนำชาวสวนยางภาคใต้ไว้อำนาจมาตรการเทขายยางในสต็อกจตุราคาร่วง

## เกษนนำชาวสวนยางภาคใต้ไว้อำนาจมาตรการเทขายยางในสต็อกจตุราคาร่วง



ตรง - เกษนนำชาวสวนยางภาคใต้ ไม่เห็นด้วยต่อมาตรการเทขายยางในสต็อกกว่า 3 แสนตัน เพราะเป็นการบิดเบือนตลาด แถมยังทำให้ราคาคงวันเดียว 2-3 บาท แทนที่เกษตรกรได้ลิ้มตาอ้าปากบ้าง

วันนี้ (20 ธ.ค.) นายศักดิ์สฤณี ศรีประศาสตร์ เกษนนำเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ ไม่เห็นด้วยต่อมาตรการของการยางแห่งประเทศไทยล่าสุด ที่ออกมาประกาศขายยางในสต็อก 3 แสนกว่าตัน รวมทั้งประสานไปยังสหกรณ์ชาวสวนยางให้รับนำยางในสต็อกออกมาเทขายในตลาดทั้งหมด จนส่งผลให้ราคายางที่เคยขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลับต้องมาสะดุด และลดลงในวันเดียว 2-3 บาท ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม และเหมือนกับเป็นการทำไปเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าคนกลางรายใหญ่ แทนที่จะเปิดโอกาสให้ชาวสวนยางที่ต่างประสบปัญหาวิกฤตราคายางตกต่ำมานานหลายปี ได้ลิ้มตาอ้าปากจากเม็ดเงินที่กำลังไหลเข้ามาในช่วงระยะนี้บ้าง สำหรับสาเหตุที่ยางมีราคาพุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงปกติก็โลกรั่มละ 10-20 บาท ความจริงแล้วก็ไปตามกลไกตลาด อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการโค่นสวนยางเก่า 4-5 แสนไร่ ขณะที่เกษตรกรรายใหม่ก็หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนยางกันมากขึ้น รวมทั้งยังเกิดมาจากการใช้ในประเทศที่ลดลง และสถานการณ์น้ำท่วมสวนยางในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งมิได้มีเหตุปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นจนผิดปกติ จนต้องนำมาตรการขายยางในสต็อกมาใช้ เพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแล้ว ยังส่งผลเสียต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่กำลังมีแนวโน้มสดใส แถมทำให้กลไกด้านราคาในท้องตลาดบิดเบือนด้วย

ส่วนกรณีที่มีผู้กังวลว่า ถ้าหากปล่อยให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน หรือสินค้าอื่นๆ ที่อาจพุ่งสูงขึ้นตามนั้น เกษนนำเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้กลับมองว่า จะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะทุกอย่างมีกลไกในตลาดควบคุมกันเองอยู่แล้ว และไม่ได้หมายความว่าเมื่อยางมีราคาสูงขึ้นแล้วทุกอย่างจะต้องสูงขึ้นตามเสมอไป โดยเฉพาะราคาสินค้าอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลต้องมีมาตรการในการควบคุมอยู่แล้ว มิใช่ปล่อยให้ขึ้นลงตามใจชอบ หรือจู่ๆ ก็จะมาอ้างแค่เหตุเพราะราคายางพุ่งสูงขึ้นเท่านั้น ทั้งที่ปัญหาของราคาสินค้าเกษตรที่ผ่านมาก็คือ มีการพยายามเข้าไปแทรกแซง หรือบิดเบือนจนเกิดความเสียหายมากกว่า

รหัสข่าว: I-161221000416

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : praoctr@gmail.com



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 14:46

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: เครื่องขายชาวสวนยางไว้อยกยท.ทำลายกลไกตลาดเทขายยางในสต็อกทำราคาดี

## เครื่องขายชาวสวนยางไว้อยกยท.ทำลายกลไกตลาดเทขายยางในสต็อกทำราคาดี



เครื่องขายเกษตรกรชาวสวนยางเมืองตรังไว้อยกยท.เทขายยางในสต็อก 3 แสนตัน ทำให้พ่อค้าต้องถื่นตกใจ ยิ่งเร่งเทขายออกมาสมทบ ทำให้ดีงราคาข่างดีงลงทั้นที่ วอนหยุดดำเนินกร เพราะเป็นการทำลายระบบกลไกการตลาด ชาวสวนได้รับความเดือดร้อนหนัก

นายศักร์สฤษณ์ ศรีประศาสน์ แกนนนำเครื่องขายเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรัง เปิดเผยว่ในขณะที่ราคาข่างพารา กำลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และราคาข่างปรับตัวขึ้นอยู่ดี ๆ แต่ตนไม่เข้าใจว่อยู่ๆทำไมการข่างแห่งประเทศไทย(ยกยท) ดันออกมาประกาศขายข่างในสต็อก 3 แสนตัน แถมให้เจ้าหน้าที่การข่างฯ ประสานไปยังสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกเครื่องขายที่ตัวเองดูแลอยู่ให้เร่งนำข่างในสต็อกออกมาเทขาย

นายศักร์สฤษณ์ เปิดเผยต่อไปว่ ทั้นที่ที่กระแสการเทขายข่างของภาครัฐและสหกรณ์ออกไปทำให้พ่อค้าต้องถื่นตกใจกลัวข่างจะลงราคาจะทำให้ได้กำไรน้อยหรือขาดทุน ยิ่งเร่งเทขายออกมา ทำให้ตลาดข่างรู้ว่าจะมีข่างออกมาพร้อมๆกันมากไม่จำเป็นต้องแข่งขันซื้อเมื่อไม่มีการแข่งขันตลาดก็ซบเซาดีงราคาข่างลงทั้นที่แรงสั้นสะทือนรับรู้ได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน

"ถามว่ถ้าการข่างอยู่เฉยๆไม่ออกมาประกาศขายข่าง ข่างในตลาดจะเพิ่มขึ้นไหม ราคาจะลงไหม พ่อค้าต้องถื่นตกใจและเทขายข่างไหม ถ้าราคาข่างดีชาวสวนข่างจะมีเงินในกระเป่าเพิ่มขึ้นไหม เมื่อมีเงินในกระเป่าเขามีอำนาจจับจ่ายไหม เมื่อเงินในหมู่บ้าน ตำบลสะพัดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งไหมชาวสวนข่างลำบากยากจนมานานแคไหนดพวกเขารู้ไหม แต่พอเขาพอจะมีเงินซื้อของกินของใช้บ้าง กลับเอาความรู้ความสามารถที่ง่ๆที่ตัวเองมีแล้วนี้กว่าตัวเองฉลาดมาทำลายกลไกตลาดกดหัวชาวบ้านให้ลำบากยากจนต่อไป เวนกรรมของชาวสวนข่างแท้ๆที่มีคนพวกนี้อยู่ในวงจรอาชีพ"นายศักร์สฤษณ์ กล่าว



นายศักร์สฤกษ์ กล่าวต่อว่า ตนได้ทราบจากพรรคพวกจากสมาคมคนกรีดยางพาราจังหวัด นครศรีธรรมราช ว่า เมื่อวันที่ 19-20 ธ.ค.59 ที่ผ่านมาราคาประมูลยางรมตลาดกลางนครศรีธรรมราช (จันดี) หล่นรวม 4.81 บาท ปริมาณยางรมสองวัน 6 แสนกว่าตัน นี่เฉพาะในเขตจ.นครศรีธรรมราช ที่เม็ดเงินหายเข้าไปอยู่ในกระเป่าใครถึง 2 ล้านกว่าบาทกับเวลาแค่สองวัน อย่าบอกนะว่าเงินที่หายพวกพ่อค้าผู้ประมูล หรือ บรรดาผู้ประกอบการยอมที่จะขาดทุน ในที่สุดก็ต้องมาชูดรีดบีบราคาเอากับชาวสวนเต็มๆโดยใช้อ้างราคาทาง ตกเพราะใคร ช่วยกันหาคำตอบด้วย



เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 11:21

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ยางขาขึ้นราคาพุ่ง80บาท/กก. จีนบุกซื้อตรง-เศรษฐกิจจืดจาง.ฟื้น

## ยางขาขึ้นราคาพุ่ง80บาท/กก. จีนบุกซื้อตรง-เศรษฐกิจจืดจาง.ฟื้น



ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราอำเภอหาดใหญ่ และประชาชาติธุรกิจรวบรวม

ผู้เขียน	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
เผยแพร่	วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559

รัฐโละ-ชาวสวนยางตีปีก ราคาขายพุ่งพรวดทะลุ 80 บาท/กก. ซึ่งปัจจัยภายใน-นอกประเทศหนุน ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยเกินคาด ศก.โลกกระเตื้อง น้ำมันขึ้น แคมสตัดอกยางจีน-ญี่ปุ่นลดฮวบ ฝุ่นตลบพ้อค่าเงินบุกถึงถิ่น กว้านซื้อตรงจากสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร 5 เสือส่งออกดันแข่งเสนอราคาสูง นักธุรกิจซ้ปลูกกำลังซื้อต่างจังหวัดรับปีใหม่ หนุนกลุ่มยางดีดีพอลอยได้อานิสงส์ ด้านผู้ว่าการ กยท.ฟันธงเทรนด์ราคาขายขาขึ้นถึงปีหน้า

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สถานการณ์ราคายางพาราที่พุ่งขึ้นในช่วงนี้ส่งผลดีต่อเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ และน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยล่าสุดวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา ราคาประมูลซื้อขายยางในตลาดกลางยางพาราขนาดใหญ่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 80.29 บาท/กก. ทะลุ 80 บาท/กก. เป็นครั้งแรกหลังตกต่ำมานานกว่า 3 ปี มองทิศทางราคายางในตลาดโลกเบื้องต้นขณะนี้อาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มราคาเริ่มเข้าสู่ช่วงขาขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกประเทศ ปัจจัยภายในมาจากนโยบายรัฐบาลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินโครงการลดพื้นที่ปลูกยาง และควบคุมปริมาณผลผลิตควบคู่กับส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพยาง บวกกับปัจจัยธรรมชาติมีฝนตก น้ำท่วมในพื้นที่ปลูกยาง เป็นต้น ทั้งหมดนี้ถือเป็นซัพพลายไซด์ ทำให้ผลผลิตยางมีปริมาณลดลง ขณะเดียวกันในส่วนของดีมานด์ไซด์ เศรษฐกิจโลกฟื้นและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น เงินดอลลาร์แข็งค่า ค่าเงินเยน เงินบาท รวมทั้งเงินสกุลอื่น ๆ อ่อนค่าลง จึงส่งผลดีต่อการส่งออก รวมถึงความต้องการใช้ยาง บวกกับจีนผู้ใช้อย่างรายใหญ่เพิ่งประกาศตัวเลขการลงทุนของต่างประเทศในจีน พบว่าตัวเลขพุ่งสูงขึ้นด้วย ปัจจัยเหล่านี้ผลักดันให้เศรษฐกิจโลกรวมทั้งราคายางปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่กระทรวงเกษตรฯ และ กยท.ให้ความสำคัญคือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา และต้องการเห็นราคายางแกว่งในกรอบแคบ ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนจัดทำนโยบายรองรับ ส่วนระดับราคายางจะพุ่งทะลุ 100 บาท/กก.หรือไม่ คงไม่พุ่งสูงเหมือนหลายปีก่อนหน้านี้ที่เศรษฐกิจจีน กับอินเดียขยายตัวรวดเร็วพร้อม ๆ กัน แต่แนวโน้มยังเป็นเทรนด์ขาขึ้น เกษตรกรจะได้รับผลดี ซึ่งจะส่งผลบวกต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจด้วย

### ราคายางดีดทะลุ 80 บาท/กก.

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานจากการสำรวจพบว่า สถานการณ์ราคายางพารายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ย. 2559 ล่าสุดวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาพุ่งทะลุ 80.29 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบ 77.25 บาท/กก. น้ำยางสด (ณ โรงงาน) 66.50 บาท/กก. ราคา FOB กรุงเทพาฯ 85.70 บาท/กก. RSS 3 ไทเกี้ยว 85.23 บาท/กก. ส่วนยางก้อนถ้วยที่ซื้อขายในภาคอีสาน ภาคเหนือ ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 33-35 บาท/กก. จึงนับเป็นข่าวดีสำหรับชาวสวนยาง และผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ เพราะยางราคาดีได้เข้ามาช่วยเติมกำลังซื้อในต่างจังหวัดให้คึกคักขึ้นในช่วงสิ้นปีหลังจากซบเซามานาน

## อานิสงส์ปัจจัยบวกใน-นอก

แหล่งข่าวจากวงการยางพาราเปิดเผยว่า สาเหตุที่ราคายางพุ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ ราคายางตลาดล่วงหน้าโตเกี่ยวปรับตัวสูงขึ้น จากค่าของเงินเยนและเงินบาทที่อ่อนค่า โดยเฉพาะเยนอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 10 เดือน ประกอบกับนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และธนาคารกลางยุโรปจะยังคงเดินหน้าใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่องค์การสวนยาง (อศย.) ก็เริ่มเข้ามาซื้อยาง รวมถึงปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากฝนตกหนักในภาคใต้ของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ไม่เพียงพอกับความต้องการซื้อของผู้ประกอบการในประเทศ และผู้ผลิตยางล้อในประเทศญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป และอินเดีย

## สต็อกยางจีน-ญี่ปุ่นลดฮวบ

นอกจากนี้ ราคายางยังได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และนอกกลุ่มโอเปก ลดกำลังการผลิตน้ำมันเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค. 2560 เป็นต้นไป ทำให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นจากราคายางสังเคราะห์ที่ผลิตจากน้ำมันจะปรับตัวขึ้น ทั้งนี้ช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือน ต.ค. ไทยส่งออกยางทั้งสิ้น 3,139,314 ตัน ลดลง 8.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าส่งออกรวม 132,329.33 ล้านบาท ลดลง 20.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ทำให้สต็อกยางพาราทั้งของจีนและญี่ปุ่นลดลงกว่าปกติ ในขณะที่เศรษฐกิจจีนในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเริ่มฟื้นตัวในหลายด้าน ความต้องการใช้ยางมีเพิ่มขึ้น

## จีนส่งทีมซื้อตรงในแหล่งผลิต

แหล่งข่าวกล่าวว่า ล่าสุดปัจจัยที่ดึงให้ราคายางพาราสูงขึ้นมาจากบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจของจีนเริ่มบุกเข้ามาซื้อยางพาราโดยตรงจากสถาบันเกษตรกร และพ่อค้ายางในท้องถิ่นของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งเปิดกรีตใหม่ ส่วนในภาคตะวันออกก็มีบริษัท ยูนิเฟนซ์เบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มทุนจีนจากมณฑลซานตง ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมาก และทำรายได้มากเป็นอันดับสองของจีน เข้ามาตั้งโรงงานขนาดใหญ่ที่จังหวัดจันทบุรีในปีี้ โดยเปิดรับซื้อยางก้อนถ้วยเพื่อนำไปผลิตยางแท่งไม่อันเช่นกัน

## 5 เสือส่งออกแข่งรับซื้อ

ปัจจัยดังกล่าวทำให้การควบคุมราคาขายจะขึ้นหรือลงของกลุ่ม 5 เสือค้ายางของไทยเริ่มเสื่อมมนต์ขลัง ได้แก่ กลุ่ม บมจ.ศรีตรังแอสโกรีอินดัสทรี หรือ STA กลุ่ม บจ.ไทยฮิวายพารา กลุ่ม บจ.ไทยรับเบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป บจ. เซาท์แลนด์รับเบอร์ และกลุ่ม บจ.วงศ์บัณฑิต จำกัด ที่ส่งออกยางไม่ต่ำกว่าปีละ 2.5 ล้านตัน เริ่มทำได้ลำบากขึ้น เมื่อตลาดโลกมีความต้องการยางพาราเพิ่มจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว จึงแข่งกันรับซื้อในราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ล่าสุดนอกจากต้องรับซื้อยางแข่งกับกลุ่มจีนที่เข้ามารับซื้อโดยตรงกันสหกรณ์ยาง รวมทั้งสถาบันเกษตรกรถึงแหล่งปลูกยางแล้ว ผู้ค้าและผู้ส่งออกยางรายใหญ่ยังพยายามกว้านซื้อยางพาราเก็บในสต็อกส่งออกด้วย เพราะเกรงว่าซัพพลายเอจที่มีน้อยลง ขณะที่ความต้องการยางในตลาดโลกเพิ่มขึ้น หากไม่รีบแย่งซื้อ ถ้าราคาปรับสูงขึ้นอีกจะเสียโอกาส และทำให้ต้นทุนพุ่งสูงขึ้น

### จีนบุกซื้อยางแท่งอุดรฯ 600 ตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 13 ธ.ค. 2559 มีการลงนาม MOU ระหว่าง JIHUA YUEYANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. จากจีน กับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จำกัด เพื่อสั่งซื้อยางแท่ง STR 20 จำนวน 600 ตัน มูลค่า 39 ล้านบาท เฉลี่ย กก.ละ 65 บาท

นายสมพงษ์ หมั่นมา ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จำกัด อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี กล่าวว่า สหกรณ์จะทำหน้าที่รวบรวมยางก้อนถ้วยส่งให้กับโรงงาน สกย. ที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ทำการผลิตยางแท่ง STR 20 เริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. 2560 หากไม่เพียงพอจะรวบรวมจากในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 550 ราย

นายอนันต์ คัมภีรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บจ.ไซแอม ธุรกิจ แอนด์ เทรดติ้ง กล่าวว่า การ MOU ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัท JIHUA จากจีน ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่ได้รับสัมปทานในการจัดหาอุปกรณ์ให้กองทัพจีน มีความต้องการยางแท่ง STR 20 หากสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอจัดส่งได้ตามเป้าหมาย จะสั่งออเดอร์เพิ่มรอบต่อไปอีก

## ต้นเศรษฐกิจกำลังซื้อกระเตื้อง

ส่วนพ่อค้ารายใหญ่ใน จ.สงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดภาวะขาดแคลนยาง และยางไม่พอกับความต้องการของตลาดโลก เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน และน้ำท่วมพื้นที่ปลูกยางในภาคใต้ ประกอบกับมีการโค่นยางปลูกปาล์มน้ำมัน และนโยบายทวงคืนผืนป่าหรือห้ามกรีดยางในเขตป่าอนุรักษ์ ปัญหาขาดแรงงานกรีดยาง ทำให้ปริมาณน้ำยางน้อย จึงมีการแย่งกันซื้อยาง

นายภราดร นุชิตศิริภัทรา รองประธานหอการค้า จ.ตรัง และเลขานุการประธานชมรมชาวสวนยางพารา จ.ตรัง เปิดเผยว่า ราคายางที่ปรับขึ้นมาจากอุปสงค์ และอุปทานของตลาดโลก ถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ใช่ฝีมือของใคร จึงคิดว่าอาจพุ่งขึ้นแค่ระยะสั้น และไม่เสถียร ชาวสวนยางอย่าเพิ่งดีใจ หรือสร้างหนี้เพิ่ม

นางกุสุมา หงษ์ชูตา ประธานหอการค้า จ.บึงกาฬ กล่าวว่า ราคายางตอนนี้ทำให้ชีวิตชาวบ้านดีขึ้นมาก เพราะบึงกาฬรายได้หลักมาจากยางพารา และข้าว ขณะนี้ยางก้อนถ้วยซื้อขายที่ 34-35 บาท/กก. จากเดิมครบคร้วหนึ่งมีรายได้วันละ 100-200 บาท ก็ขึ้นมาเป็น 300-500 บาท การค้าขาย การท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น

นายฐากร ฉั่ววิเชียร อดีตประธานหอการค้า จ.พัทลุง เปิดเผยทำนองเดียวกันว่า ราคายางที่ขยับขึ้นทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจภาคใต้ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้น ขณะที่การท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบนก็จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น นอกจากนั้นยังมีกำลังซื้อมาจากเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล จะช่วยทำให้กำลังซื้อดีขึ้น มีการจับจ่ายเพิ่มขึ้น

## มู้ดจับจ่ายเกษตรกรดีขึ้น

ด้านนางสาววารินทร์ ชินวงศ์ ประธานหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า นครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกยาง 1,500,000 ไร่ รายได้ครัวเรือนกว่าครึ่งมาจากยางพารา ที่ผ่านมาราคายางดิ่งลงตลอด เมื่อราคาปรับสูงขึ้น จึงส่งผลดีทางด้านจิตวิทยา ทำให้กับเกษตรกรมีมู้ดที่ดีขึ้น

นายวีระศักดิ์ สินธุวงศ์ ประชาสัมพันธ์ สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) กล่าวว่า ราคายางที่ขยับสูงขึ้นกว่า 1 เท่าตัวในช่วงนี้ ส่งผลดีทำให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องขึ้น

ด้านนายสวัสดิ์ ลาตปาละ นายกสมาคมเครือข่ายเกษตรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทยภาคเหนือเปิดเผยว่า ราคายางที่ปรับตัวดีขึ้นจะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้น และจะออกมาจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คึกคัก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยาวไปถึงช่วงต้นปี 2560

ขณะที่นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพฑูริย์ ประธานหอการค้า จ.เลย ยังเป็นห่วงว่าการปรับขึ้นของราคายางจะแค่ระยะสั้น ปี 2560 ราคาอาจกลับมาผันผวนอีก ดังนั้นรัฐบาลต้องหามาตรการอื่นมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

### หุ้นกลุ่มยางดีดักอดคอกันบวก

ด้านความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้น นางสาวนารี อภิเศตกานต์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟิลลิป (ประเทศไทย)เปิดเผยว่า การปรับขึ้นต่อเนื่องของราคายาง เป็นปัจจัยเชิงบวกสำคัญในการผลักดันราคาหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางในขณะนี้ โดยเฉพาะแรงหนุนหลักที่จะทำให้ทิศทางยอดขายของแต่ละบริษัทกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น และกำไรที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการตั้งสำรองด้อยค่าของสินค้าจะปรับตัวลดลงคาดว่าทิศทางราคายางจากนี้ถึงกลางปีหน้าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อ เพราะยังมีแนวโน้มที่ดี ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกในภาคใต้ ยางออกสู่ตลาดน้อยลง รวมถึงทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นสูง ทำให้ทิศทางราคายางปรับตัวขึ้นตามไปด้วย

“ประเมินว่าช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า ราคาหุ้นของกลุ่มยางจะปรับตัวดีต่อเนื่อง ตามทิศทางราคายางที่อยู่ในช่วงขาขึ้น หลังมีปัจจัยต่าง ๆ หนุนราคายางเข้ามาจำนวนมาก”

ขณะที่ความเคลื่อนไหวหุ้นกลุ่มยางพาราในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (14 พ.ย.-14 ธ.ค. 59) พบว่ากอดคอกันบวกต่อเนื่อง นำโดย บมจ.ศรีตรังแอสโตรินดัสทรี (STA) ปรับขึ้น 14.62% มาอยู่ที่ราคา 14.90 บาท จากเดิมที่ระดับ 13.00 บาท, บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเทคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (TRUBB) ปรับขึ้น 47.30% มาอยู่ที่ 2.18 บาท จากเดิมที่ระดับ 1.48 บาท และ บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ (NDR) ทรงตัวเท่าเดิม ที่ระดับ 4.28 บาท



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/การเมืองท้องถิ่น

วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559

ปีที่: 67

ฉบับที่: 23250

หน้า: 10 (บนซ้าย)

Col.Inch: 39.79 Ad Value: 41,779.50 PRValue (x3): 125,338.50

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว:

# ▶ ปล่องของเสียลงแหล่งน้ำธรรมชาติ/ชาวบ้านครวญเรือเนือดร้อนหนัก รง.แปรรูปไม้ยางพาราก่อมลพิษ

**นครศรีธรรมราช :** ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้าน ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทแปรรูปและอบไม้ยางพาราขนาดใหญ่ ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง รวมทั้งไม่มีมาตรการป้องกันกลิ่นและควันพิษจากปล่องโรงงานจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรและสุขภาพของประชาชนถึง 6 หมู่บ้านกว่า 2 พันครัวเรือน แม้ว่าผู้นำท้องถิ่นจะพยายามร้องเรียนต่อหลายหน่วยงานแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในการแก้ไขปัญหา ขณะที่ชาวบ้านบางรายต้องยอมขายที่ดินให้กับโรงงานในราคาถูกเพื่อหนีไปอยู่ที่อื่น และเมื่อมีการบันทึกภาพมุมสูงพบว่าสวนยางพาราของชาวบ้านที่อยู่ริมลำห้วยน้ำคูลิ่ง ซึ่งเป็นลำห้วยรับน้ำเสียจากโรงงานยีนตันตายตลอดแนวลำห้วยอย่างเห็นได้ชัด

นายสมโภชน์ ยิ่งประดิษฐ์ ส.อบต.นาทราย กล่าวว่า ปัญหานี้มีมาอย่างยาวนานแม้ว่าจะร้องเรียนไปอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ได้ โรงงานยังปล่อยน้ำเสียราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น น้ำเสียกระจายไปถึง 6 หมู่บ้านตามแหล่งน้ำธรรมชาติ สัตว์น้ำตายหมดทั้งลำห้วย ชาวบ้านมีปัญหาผิวหนังและทางเดินหายใจ ด้านนางบุญทัน ศิริพรม ชาวบ้านที่อาศัยติดกับลำห้วย กล่าวว่า ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักแต่ไม่มีที่จะย้ายไปที่อื่น ที่น่าเป็นห่วงคือสุขภาพของเด็กที่มีปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมทั้งบางรายมี



อาการชักเกร็งบ่อย แต่ไม่สามารถพึ่งพาหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขได้เลย แม้แต่เจ้าของโรงงานไม่เคยเข้ามาดูแลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเลยตลอดเกือบ 20 ปีที่โรงงานนี้ตั้งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ที่พบว่าแม้จะมีสวนผลไม้ และสวนยางพารา เป็นจำนวนมากแต่กลับมีกลิ่นเหม็นฉุนของสารเคมีโชยอยู่ตลอดเวลา และบางช่วงเวลาควันจากปล่องของโรงงานลอยลงต่ำสร้างมลภาวะในชุมชนอย่างหนัก โดยชาวบ้านได้นำเข้าชุดที่โรงงานปล่อยน้ำเสียพบว่าเต็มไปด้วยน้ำที่มีสีดำพร้อมทั้งกลิ่นเหม็นฉุนอย่างรุนแรง และมีถึงสารเคมีถุงพลาสติกจำนวนมาก โดยไหลลงมายังเหมืองน้ำสาธารณะโดยตรงและไหลต่อไปยังลำห้วยน้ำคูลิ่ง ก่อนที่จะไปออกยังคลองบ้านตาล ชุมชนที่อยู่ล่างโรงงานไม่สามารถใช้น้ำได้เลย